

teaser the flying passenger พร้อมฉายจริงวันที่ 29 พย. นี้



‘The Flying Passenger’ การทดสอบการใช้งานจริงที่น่าตื่นเต้นจากวอลโว่ ทรัคส์ที่กำลังจะมีขึ้น คือการแสดง ผาดโผนครั้งแรกของโลกที่ผสมผสานการใช้รถบรรทุกเข้ากับนักเล่นร่มร่อน

ในการทดสอบการใช้งานจริงชุดใหม่ล่าสุดของวอลโว่ ทรัคส์นี้ คุณจะได้ชมการผจญภัย อันน่าตื่นเต้นของนักเล่นร่มร่อนและรถบรรทุก Volvo FH รถบรรทุกจะต้องรักษาตำแหน่งของ ร่มร่อนให้ลอยอยู่กลางอากาศได้ ระหว่างการลากจูงให้ลอยผ่านตามเส้นทางขึ้นภูเขาที่คดเคี้ยว และสูงชัน เพื่อให้ทำเช่นนั้นได้ รถบรรทุกจะต้องรักษาความเร็วให้คงที่ ‘The Flying Passenger’ จะเผยแพร่เป็นครั้งแรกในวันที่ 29 พฤศจิกายน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ของวอลโว่ ทรัคส์

ระบบส่งกำลังที่โดดเด่นของวอลโว่ ทรัคส์และเกียร์ I-Shift แบบคลัตช์คู่ นั้นช่วยรับรองสมรรถนะการขับขี่ที่ยอด เยี่ยมและช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิง ในการทดสอบของ

วอลโว่ ทรัคส์ที่จะเกิดขึ้นนี้ คุณจะได้ชมการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ส่งกำลังด้วยการเชื่อมต่อร่มร่อนเข้ากับรถบรรทุก Volvo FH การทดสอบนี้เป็นการแสดงผาดโผนครั้งแรกของโลกที่ ใช้รถบรรทุกร่วมกับนักเล่นร่มร่อน

“คนขับรถบรรทุกทุกคนรู้ว่ามันยากแค่ไหนในการรักษาระดับความเร็วคงที่ระหว่างการขับขี่ผ่านเส้นทางภูเขา เพื่อให้สามารถทำเช่นนั้นได้ คุณต้องมีเครื่องยนต์และระบบเกียร์ที่มอบสมรรถนะการขับขี่อันเหนือชั้นได้ การทดสอบ ‘The Flying Passenger’ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้งานและสมรรถนะการขับขี่อันโดดเด่นของระบบส่ง กำลังรุ่นใหม่

ของเรา” เคลย์ส นิลส์สัน, ประธานของวอลโว่ ทรัคส์กล่าว

รถบรรทุก Volvo FH ที่ใช้สำหรับการทดสอบการใช้งานจริงนี้ติดตั้งระบบส่งกำลังที่ไม่เหมือนใครจากวอลโว่ ทรัคส์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์ Euro 6 รุ่น D13 ที่ปรับปรุงใหม่และเกียร์ I-Shift แบบคลัตช์คู่ เทคโนโลยีระบบคลัตช์คู่ นั้นมอบการเปลี่ยนเกียร์ที่ทรงพลัง เพื่อรับประกันว่ารถบรรทุกจะไม่สูญเสียโมเมนตัมระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ภายใต้สภาพการขับขี่ที่ทรหด

“การขับขี่ด้วยเกียร์สูงและการเปลี่ยนเกียร์อย่างราบรื่นคือปัจจัยสำคัญในการประหยัดเชื้อเพลิง เกียร์ I-Shift พร้อมระบบคลัตช์คู่ที่ช่วยให้อัตโนมัติการขับขี่ราบรื่นทั้งในระหว่างการใช้เกียร์สูงและระหว่างรอบเครื่องต่ำ” สเตาเฟน เวน เดอแบร์ก, ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

FH and Long Haul กล่าว

การทำทนายนี้ คือบททดสอบล่าสุดจากชุดภาพยนตร์การทดสอบการใช้งานจริงของ วอลโว่ ทรัคส์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะและขีดความสามารถด้านต่างๆ ของรถบรรทุกผ่านการทดสอบอันตรายทดสอบสำหรับภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก ได้แก่ ‘The Epic Split’, ‘Look Who’s Driving’ และ ‘The Hamster Stunt’

ภาพยนตร์การทดสอบนี้จะเผยแพร่เป็นครั้งแรกในวันที่ 29 พฤศจิกายน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ของวอลโว่ ทรัคส์